

Câu hỏi: Làm cách nào để chuyển giấy phép của tôi sang tiểu bang Virginia?

Trả lời: Để có được giấy phép ở tiểu bang Virginia dựa trên việc có giấy phép hợp lệ hiện hành ở một tiểu bang khác, quý vị phải nộp Đơn Xin Chứng Thực. Để đủ điều kiện nhận giấy phép "bằng cách chứng thực", Hội Đồng có các quy định yêu cầu:

- Giấy **phép hiện hành** do tiểu bang hoặc Lãnh Thổ Hoa Kỳ cấp,
- Đào tạo cơ bản tương đương với yêu cầu của tiểu bang Virginia (số giờ + nội dung), và
- (Các) kỳ thi cơ bản tương đương.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ:

1. Nộp Đơn Xin Chứng Thực đã điền đầy đủ thông tin kèm lệ phí đăng ký, và
2. Yêu cầu cơ quan cấp phép ở tiểu bang nơi quý vị hiện đang được cấp phép gửi **CHÚNG NHẬN CẤP PHÉP** trực tiếp đến Hội Đồng Chuyên Nghiệp Cắt Tóc và Thẩm Mỹ Virginia.

LƯU Ý: Nếu *ban đầu* quý vị có được giấy phép ở một khu vực pháp lý khác với tiểu bang nơi quý vị hiện đang có giấy phép, Chứng Nhận Cấp Phép bổ sung phải được cấp ở *khu vực pháp lý ban đầu* nơi quý vị đã hoàn thành khóa đào tạo và các bài kiểm tra của mình.

YÊU CẦU VỀ ĐÀO TẠO & KIỂM TRA:

Tham khảo các yêu cầu sau đây về số giờ giảng dạy và đào tạo cần thiết để đủ điều kiện được cấp phép.

Nếu quý vị đủ điều kiện được cấp phép đào tạo Thẩm Mỹ, Cắt Tóc, Cắt Tóc Chuyên Sâu, Chuyên Viên Làm Móng hoặc Chuyên Viên Tẩy Lông ngoài tiểu bang hiện tại bằng cách hoàn thành **ít hơn 80% số giờ Virginia bắt buộc**, quý vị có thể đủ điều kiện để thay thế 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ đối với việc đào tạo.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận giấy phép Làm Đẹp hoặc Làm Đẹp Chuyên Nghiệp ngoài tiểu bang hiện tại của mình bằng cách hoàn thành **ít hơn 80% số giờ Virginia bắt buộc**, quý vị không đủ điều kiện nhận giấy phép bằng cách chứng thực.

Yêu cầu về kiểm tra để được cấp phép bằng cách chứng thực dựa trên các kỳ thi quý vị đã hoàn thành trước đó ở các tiểu bang khác. Các kỳ thi phải được quản lý bởi cơ quan cấp phép của tiểu bang. Các bài thi do trường quản lý không tương đương và có thể yêu cầu thi lại ở tiểu bang Virginia.

LOẠI GIẤY PHÉP	SỐ GIỜ HOẠT ĐỘNG Ở TIỂU BANG VIRGINIA (80%)	YÊU CẦU VỀ KIỂM TRA
Thẩm Mỹ	1.000 (800)	Lý Thuyết và Thực Hành
Thợ Cắt Tóc/Thợ Cắt Tóc Chuyên Nghiệp	1.100 (880)/1.500 (1.200)	Lý Thuyết và Thực Hành
Chuyên Viên Làm Móng	150 (120)	Lý Thuyết và Thực Hành
Chuyên Viên Tẩy Lông	115 (92)	Lý Thuyết và Thực Hành
Làm Đẹp	600 (480)	Lý Thuyết và Thực Hành
Làm Đẹp Chuyên Nghiệp	600 (480)	Lý Thuyết và Thực Hành
Phun Xăm/Xỏ Khuyên Cơ Thể	**	Lý Thuyết
Phun Xăm Thẩm Mỹ Vĩnh Viễn	**	Lý Thuyết

** Đối với các yêu cầu về chứng thực đào tạo phun xăm/xỏ khuyên cơ thể, hãy liên hệ với Văn Phòng Hội Đồng theo số (804) 367-8509 hoặc BCHOPLicensing@dpor.virginia.gov.